

## THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO ANH VĂN TẠI KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

*TS. Nguyễn Cửu Đình*

Hiện nay, sinh viên tốt nghiệp muốn tìm được một công việc tốt có thu nhập cao, ngoài kiến thức chuyên môn, đòi hỏi phải có kỹ năng sử dụng Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) một cách thành thạo. Gần đây, khi nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh, nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành Tài chính Kế toán (TCKT) trở nên rất nóng bỏng, luôn trong tình trạng thiếu hụt, nên có rất nhiều cơ hội việc làm. Chính vì vậy, số lượng thí sinh đăng ký vào học ngành này ngày càng đông hơn và sự cạnh tranh trong đào tạo giữa các trường đại học ngày càng lớn. Khoa Tài chính Kế toán (TCKT) trường ĐHDL Văn Lang cũng phải đối mặt với việc giữ vững và ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo của mình, nhằm đảm bảo cho ra “lò” những cử nhân có đầy đủ trình độ chuyên môn đồng thời hội đủ những kỹ năng khác như ngoại ngữ, tin học văn phòng,...

Xác định được sự cần thiết và tầm quan trọng cần phải trang bị cho sinh viên của mình các kỹ năng sử dụng Anh ngữ, từ khóa 13 (niên khóa 2007-2011) khoa TCKT đã triển khai chương trình đào tạo Anh ngữ chuẩn quốc tế TOEIC, nhằm trang bị cho sinh viên khi ra trường có Chứng chỉ được quốc tế công nhận.

Chương trình này do Bộ môn Anh văn thuộc khoa TCKT chuẩn bị và triển khai. Đây là một nỗ lực rất lớn của Bộ môn Anh văn, từ khâu tập trung lực lượng giảng viên có năng lực giảng dạy cho đến việc thiết kế chương trình chỉ trong vòng vài tháng. Các tân sinh viên trước

khi bắt đầu học phải làm bài kiểm tra để xếp lớp. Bài kiểm tra này được thiết kế theo chuẩn TOEIC với 200 câu hỏi bao gồm 2 kỹ năng đọc hiểu và nghe. Việc xếp lớp nhằm mục đích quản lý tốt về mặt chuyên môn đối với sinh viên, đồng thời để Nhà trường và Bộ môn có kế hoạch phân công giảng viên có phương pháp giảng dạy phù hợp với trình độ khả năng của sinh viên. Chương trình được thực hiện trong 4 học kỳ, mỗi học kỳ 60 tiết. Sau khi kết thúc 4 học kỳ, sinh viên được tham dự kỳ thi TOEIC với yêu cầu phải đạt trình độ Anh ngữ tương đương với 400 điểm TOEIC. Kỳ thi này dự kiến sẽ do trường ĐHDL Văn Lang hợp tác với Trung tâm TOEIC Việt Nam tổ chức ngay tại trường.

Cho đến nay, sinh viên khóa 13 của khoa TCKT đã trải qua 2 học kỳ TOEIC. Các bài thi giữa kỳ cũng như cuối kỳ đều được Bộ môn Anh văn của khoa TCKT thiết kế theo chuẩn TOEIC nhằm đánh giá sự tiến bộ của các em qua từng học kỳ. Cô Nguyễn Thị Quỳnh Dung – Trưởng bộ môn Anh văn khoa TCKT - cho biết: để thi học kỳ 2 năm học 2007-2008 được thiết kế rất công phu và rất phù hợp với đề thi chuẩn của TOEIC quốc tế. Tuy mức độ đề thi cao hơn trình độ hiện tại của sinh viên, nhưng Khoa TCKT luôn chủ trương cho sinh viên tiếp xúc và làm quen dần với đề thi thực tế, chứ không vì trình độ sinh viên còn thấp hay đây chỉ là bài kiểm tra trình độ mà phải tự hạ thấp cấp độ của đề thi. Và một điều mới nữa là nhờ những hỗ trợ của Nhà trường, kỳ thi này được thực hiện trên máy tính (tạm gọi là

TOEIC cBT). Kết quả cho thấy sinh viên đã tiến bộ rõ rệt. Với gần 800 sinh viên, từ kết quả kiểm tra xếp lớp ban đầu chỉ có 9 sinh viên đạt từ 400 điểm TOEIC trở lên và 726 sinh viên dưới 300 điểm, với điểm cao nhất là 560 và thấp nhất chỉ là 5, đến nay, đã có 121 sinh viên đạt trên 400 điểm và chỉ còn 306 sinh viên dưới 300 điểm, với điểm cao nhất là 925 điểm và điểm thấp nhất là 155. Để có được kết quả đó, Nhà trường đã đầu tư rất nhiều cho sinh viên khoa TCKT. Điển hình là cuối học kỳ 1, Nhà trường đã có chính sách mở các lớp ngoại khóa miễn phí cho hơn 100 sinh viên còn yếu kém.

Nhìn chung đây là hướng đi đúng đắn của nhà trường và khoa TCKT, với mục đích chuẩn hóa quốc tế các chương trình đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Khoa TCKT, với phương châm “Văn Lang đào tạo và để một tổ chức độc lập có tầm cỡ quốc tế đánh giá”, sẽ có hướng đi tích cực hơn trong việc điều chỉnh và thiết kế lại chương trình đào tạo tốt hơn và có tính hội nhập quốc tế cao hơn.

Hiện nay, chương trình Anh văn của khoa được thiết kế trải dài qua 7 học kỳ, được chia ra làm 2 giai đoạn: 4 học kỳ đầu sinh viên học chương trình đại cương; 3 học kỳ sau - chương trình chuyên ngành. Nhưng qua nhiều năm, Khoa TCKT nhận thấy hiệu quả đào tạo không cao, sinh viên ra trường không đủ trình độ Anh ngữ để đi làm việc. Trước tình hình này, sau khi áp dụng chương trình TOEIC và được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, khoa TCKT sẽ thiết kế lại

chương trình. Do đó, Khoa TCKT và Bộ môn Anh văn của khoa đang tích cực nghiên cứu và tiếp tục thay đổi chương trình sao cho hiệu quả nhất. Đây là một vấn đề rất khó khăn về mặt chuyên môn, vì đặc điểm của sinh viên ngành TCKT là khi làm việc, ngoài khả năng giao tiếp, còn phải đọc được các tài liệu chuyên ngành - các bộ tài liệu, hóa đơn, chứng từ trong giao dịch hiện nay, nhất là ngành Tài chính Ngân hàng, đều sử dụng Tiếng Anh để dễ dàng thông thương giữa các quốc gia, lãnh thổ.

Khó khăn lớn nhất là phải có đội ngũ giảng viên vừa thông thạo Tiếng Anh vừa am hiểu lĩnh vực TCKT thì mới có thể đảm bảo thực hiện được mục tiêu đã định. Để thực hiện được mục tiêu đó, Khoa TCKT đã lên kế hoạch phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Luân Đôn (LCCI) thiết kế chương trình cho 3 học kỳ sau. Chương trình được thiết kế theo 2 mục tiêu: **nâng cao kỹ năng để đạt mức điểm TOEIC cao hơn 400 sau khi sinh viên đã trải qua 4 học kỳ đầu học TOEIC và đảm bảo yêu cầu về kiến thức chuyên ngành.** Vì vậy, Khoa TCKT đã chọn giải pháp mời những giảng viên nước ngoài của LCCI có bằng cấp chuyên môn về lĩnh vực TCKT (như ACCA, CPA) về giảng dạy cho sinh viên.

Những nỗ lực cố gắng trên của Khoa TCKT đều không nằm ngoài mục tiêu “đảm bảo và ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của Khoa TCKT cũng như của Trường ĐHDV Văn Lang, khẳng định hơn nữa vị trí của Trường trong xã hội”. Và đó cũng là mục tiêu chung của cả Trường ĐHDV Văn Lang trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay.

**TS. Nguyễn Cửu Đình**

**Phó Trưởng Khoa Tài Chính – Kế toán Trường ĐHDV Văn Lang**